

'มพล.' จับกระแสรับอนาคต พร้อมส่งเสริมคนผู้สูงวัย

มากขึ้น 15% จากประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน คาดจะเพิ่มเป็น 25% ในอีก 6 ปี เชิญ
 เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ สัมมนาปรับตัวสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ (อ่านข่าวต่อหน้า...10.)

ข่าวต่อจากหน้า..1.มพล.เชิญเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อสังคมผู้สูงอายุ" เพื่อรองรับกระแสธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หลังพบจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้น 15% จากประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในอีก 6 ปีข้างหน้า และมากกว่า 70% ในปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาค เป็นคณะบดี ให้แก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 100 คน ที่เข้าร่วม รับฟังการบรรยาย การเสวนา เพื่อนำไปสู่การปรับตัวทางธุรกิจ สร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงวัยให้ดียิ่งขึ้น

ภายในงานนอกจากมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจตั้งแต่การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อสังคมผู้สูงอายุ จากรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ แล้ว ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "แนวทางรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดย นายธำรง รัชชะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนจะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ" จากผู้มากรความรู้ และผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน หรือกลุ่มธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาค กล่าวว่า สำหรับกลุ่มธุรกิจในการสังคมผู้สูงอายุ พบว่ามีอยู่ 8 ประเภทหลักคือ เวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ ระบบการการเงินผู้สูงวัย สินค้าอุปโภค บริโภค การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการผู้สูงวัย วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ และ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ และผู้สนใจที่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา สัมมนา ในครั้งนี้ ให้เข้าใจกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับในการทำธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต อันใกล้นี้

